

มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๓

ที่ กษ. ๓๙๓๒/๒๕๐๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๒ เมษายน ๒๕๐๓

เรื่อง นโยบายการทำป่าไม้

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

อ้างถึง หนังสือที่ สร. ๐๓๔๖๐/๒๕๐๒ และหนังสือที่ สร. ๑๓๔๖๑/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๒  
หนังสือที่ สร. ๒๑๑๘/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ และหนังสือที่ สร. ๒๒๑๓/๒๕๐๓  
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓

ตามที่ได้เสนอเรื่องนโยบายการทำไม้ของบริษัทป่าไม้ประจำจังหวัดและบริษัทป่าไม้ร่วมทุน ไปเพื่อ  
ดำเนินการ นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๓ ลงมติว่า

๑. โขยกไม้สักและไม้ยางเป็นทรัพยากรอันมีค่าของชาติ ควรที่จะได้ดำเนินการทำไม้เหล่านี้ให้  
เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างเต็มที่ และโดยที่รัฐบาลได้จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขึ้นแล้ว จึงให้  
ระงับการให้สัมปทานหรือการผูกขาดทำไม้สักและไม้ยางแก่บริษัท หรือบุคคลใดทั้งสิ้น และให้มอบให้องค์การ  
อุตสาหกรรมป่าไม้ทำแต่ผู้เดียว ซึ่งจะสะดวกในการควบคุม และปราบปรามการลักลอบตัดฟันไม้ทำลายป่าได้  
ดีขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถรักษาระดับราคาไม้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งการจะทำไม้ออกแ  
ละปริมาณน้อยเพียงใด ก็สามารถปรับกำหนดได้ตามความจำเป็นของสถานการณ์และความต้องการของรัฐ

ส่วนบริษัทที่เคยได้รับสัมปทานหรือได้รับอนุญาตให้ทำไม้อยู่แก่ก่อน ก็ให้องค์การอุตสาหกรรม  
ป่าไม้ให้ความช่วยเหลือในฐานะให้เป็นลูกจ้างได้ตามความเหมาะสม

สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งได้รับสัมปทานตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมนี้ เมื่อจะระงับไม่  
สัมปทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะให้สัมปทานแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แต่ผู้เดียวแล้ว ก็  
ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายเงินช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เท่าที่เคย  
อยู่ในฐานะเป็นลูกจ้างทำไม้แต่เดิมนี้

ในการอนุญาตให้หาของป่า ทำไม้ประเภทอื่น ๆ ให้พยายามให้แก่คนไทย เชื้อชาติไทยได้  
เมื่อไม่มีคนไทยผู้ได้รับทำแล้วจึงค่อยพิจารณาให้แก่คนต่างด้าว

๒. ปรากฏว่า โรงเลื่อยที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจำนวนมากเกินความจำเป็นและยังอาจเป็นแหล่งแพร่-  
รูปไม้ที่ลักลอบตัดโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างกว้างขวาง อันเป็นเหตุโยงไปถึงการทำลายป่าลงอย่างมากมายใน  
ปัจจุบัน จึงห้ามมิให้อนุญาตให้บุคคลใดจัดตั้งโรงเลื่อยเพิ่มขึ้นอีก ส่วนที่ได้ตั้งดำเนินการอยู่แล้ว หากดำเนิน  
การไม่สุจริตเป็นภัยแก่ชาติ ก็ให้พิจารณาดำเนินการลงโทษสถานหนักหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสีย

๓. เพื่อให้การควบคุมป่าไม้เป็น ไปโดยรัดกุมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเพิ่มเติมจากมติที่มี  
ไปแล้ว ตามที่ได้แจ้งมาโดยหนังสือที่ ๓๗๔๕/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๐๓ ดังต่อไปนี้

๑) ให้กระทรวงเกษตรพิจารณาปรับปรุงรูปการจ้ดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในส่วนภูมิภาคเสียใหม่ให้เหมาะ-  
สมยิ่งขึ้น

๒) ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมมือกวดขันดำเนินการในเรื่องการปราบปรามผู้ลักลอบตัด ไม้และ  
ทำลายป่าให้กวดขันยิ่งขึ้น โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมป่าไม้

๓) ให้กระทรวงเกษตรควบคุมการปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้โดยใกล้ชิด เพื่อให้  
เป็นประโยชน์ทั้งในการช่วยคุ้มครองป่าและการบูรณะป่าไม้ในทั่วด้วย มิใช่แต่จะทำไม้ออกอย่างเดียว

๔) การปลูกป่าขึ้นใหม่ด้วยไม้ที่เจริญงอกงามเร็ว เช่น พันธุ์ยูคาลิปตัส ตามที่ได้ส่งไปแล้วสำหรับ  
จังหวัดเชียงใหม่ ให้พิจารณาปลูกในจังหวัดอื่น ๆ ด้วย โดยกว้างขวางทั้งนี้ รวมทั้งตามแนวถนนมิตรภาพ  
ซึ่งป่าถูกทำลายลงมากนั้นด้วย และควรปลูกไม้ใช้งานชั้นที่ควบคุมแซมไปด้วยตามแต่จะเห็นสมควร

จึงขอยืนยันมา เพื่อให้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นต่อไป ได้แจ้งให้  
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงนาม)

มณู บริสุทธิ์

(นายมณู บริสุทธิ์)

เลขาธิการคณะกรรมการ

ความภาค

ที่ สร. ๙๒๘๔/๒๕๐๓

กระทรวงเกษตร

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓

เรื่อง นโยบายการทำป่าไม้

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ กษ. ๓๙๓๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๐๓

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง แจ่มतिकณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๓ รวม ๓ ข้อ เพื่อให้กระทรวงเกษตรดำเนินการ นั้น

กระทรวงเกษตรได้พิจารณาคำเนิการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว โดยได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตร เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๓ และที่ประชุมได้มีความเห็นว่ามีประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่บางประการเกี่ยวกับเรื่อง การอนุญาตให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ซึ่งกระทรวงเกษตรได้พิจารณาแล้ว ใคร่ขอประทานหารือเพื่อความกระจ่างแจ้งในนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องการห้ามมิให้อนุญาตให้บุคคลใดจัดตั้งโรงเลื่อยจักรเพิ่มขึ้นอีกดังต่อไปนี้คือ.-

ก. โรงเลื่อยหรือโรงงานแปรรูปไม้ในในวงการป่าไม้มีอยู่หลายประเภทด้วยกันคือ.-

(๑) โรงเลื่อยหรือโรงงานแปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักร ซึ่งอาจเกิดด้วยเครื่องสตีม ไฟฟ้า หรือ

น้ำมัน

(๒) โรงเลื่อยมือ หรือโรงงานแปรรูปไม้ด้วยแรงคน ซึ่งใช้แรงคนเลื่อย

(๓) โรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ซึ่งหมายถึงโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ โรงงานไสไม้ โรงงานที่ตบแต่งไม้โดยใช้ Wood Working Machineries ่าง ๆ มีเครื่องเจาะ เซาะร่อง เซาะบังใบ เครื่องกลึงไม้ ฯลฯ กรมป่าไม้ได้วางระเบียบให้ใช้เลื่อยวงเดือน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๒๔ นิ้ว และห้ามมิให้จำหน่ายไม้แปรรูป นอกจากเครื่องประดิษฐกรรมสำเร็จรูป เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ โรงงานประเภทนี้ควรส่งเสริมเพราะเป็นวิสาหกิจที่ช่วยในการพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศอยู่มาก

กระทรวงเกษตรมีความเห็นว่า เจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรีน่าจะมุ่งหมายห้ามเฉพาะการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักรเท่านั้น คงมิได้มุ่งหมายถึงโรงงานแปรรูปไม้ด้วยแรงคน และโรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรมแต่อย่างใด ทั้งนี้ จึงขอประทานหารือว่า ความเข้าใจของกระทรวงเกษตรนี้เป็นการถูกต้องหรือไม่

ข. โดยที่เจตนาารมณ์ของการห้ามตั้งโรงเดี่ยวขึ้นใหม่นี้ ก็เพื่อมิให้มีการลักลอบตัดโค่นไม้ ทำลายป่า ซึ่งมีปรากฏบ่อย ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกว่า โรงเดี่ยวเป็นทัวการและนายทุนที่ส่งเสริมให้มีการลักตัดไม้

กระทรวงเกษตรจึงขอประทานหรือว่า สำหรับในท้องที่จังหวัดที่ไม่มีป่าไม้ คือ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง, ปทุมธานี, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, พระนคร, ธนบุรี, สมุทรสาคร, และสมุทรปราการ เหล่านี้จะอยู่ในเกณฑ์ต้องห้ามมิให้มีการตั้งโรงเดี่ยวเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่ เพราะแต่เดิมมากระทรวงเกษตรก็มีได้ กำหนดจำนวนจำกัด (โควตา) โรงเดี่ยวไว้สำหรับท้องที่จังหวัดเหล่านี้ กระทรวงเกษตรมีความเห็นว่า ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ที่ไม่มีป่าไม้ ไม่น่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องห้ามการตั้งโรงงานแปรรูปไม้แต่อย่างใด

ค. ปรากฏว่าในขณะนี้ในจังหวัด พระนครและธนบุรี มีโรงเดี่ยวบางโรงที่ตั้งมาเป็นเวลานานปี แต่ในปีที่แล้วมา เจ้าหน้าที่ได้กวัดขั่นการต่ออายุ ถ้าโรงเดี่ยวรายใดมิได้มายื่นคำร้องขอต่ออายุภายในเวลาดำหนด ก็มีได้ต่ออายุให้ แต่ได้แจ้งให้ทำเรื่องราวเป็นการขอตั้งใหม่เสียทีเดียว โรงเดี่ยวเหล่านี้ความจริงมีอยู่เดิมมานานปี มาแล้ว และตามปกติทางการก็จะพิจารณาอนุญาตให้ตั้งต่อไปได้

กระทรวงเกษตรจึงขอประทานหรือว่า สำหรับโรงเดี่ยวที่ตั้งอยู่เดิมมานานปีแล้วเหล่านี้ จะควรผ่อนผันอนุมัติให้ตั้งต่อไปได้หรือไม่ ในเรื่องนี้กระทรวงเกษตรเห็นว่าควรผ่อนผันอนุญาตให้ตั้งได้ เพราะผู้รับอนุญาตเหล่านี้ได้ประกอบอาชีพทางแปรรูปไม้มาเป็นเวลานานปีแล้ว

ง. นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรเล็งเห็นว่า ในเวลาต่อไปกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งเป็นองค์การของรัฐจะต้องขยายขึ้นอีกมาก อันเนื่องมาจากการได้รับอนุญาตให้ทำไม้สักและไม้ยาง แต่ผู้เกี่ยวทั่วประเทศ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อาจจะตั้งโรงงานแปรรูปไม้ของตนเองเพิ่มขึ้นอีกบางแห่ง จึงมีปัญหาว่า ในกรณีเช่นนี้การขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้ขององค์การของกิตติ ของหน่วยราชการใด ๆ กิตติ จะอยู่ในข่ายต้องห้ามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๓ ด้วยหรือไม่ กระทรวงเกษตรเห็นว่า เจตนาารมณ์ของคณะรัฐมนตรีคงมิได้มุ่งจะให้รวมความถึงกรณีการขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้ขององค์การของรัฐหรือของหน่วยราชการใด ๆ ด้วย จึงขอประทานหรือว่า ตามความเห็นของกระทรวงเกษตรนี้ถูกต้องหรือไม่

ทั้งนี้ การจะควรประการใดขอได้โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงนาม)

พลเอก สุรจิต จารุเศรณี

(สุรจิต จารุเศรณี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร